

# การอภิปรายบางประเด็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

นายสุจิต นิमितกุล

เมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ย่อมเป็นที่ประสงค์ของประชาชนทุกคนโดยเทียบเคียงกับเมืองต่างๆ ในโลกที่น่าอยู่กับกรุงเทพฯ สำหรับสก. ที่มีหน้าที่โดยตรงในการออกข้อบัญญัติของกรุงเทพฯ ย่อมอยากให้เห็นกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน เมื่อทุกคนอยากเห็นจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง และควรมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดผล ในการอภิปรายครั้งนี้มีบุคคล 3 คน ที่ทำอภิปรายคือ นายสุจิต นิमितกุล ประธานและประกอบด้วย ดร.สุรเกียรติ์ สุตะฐาน และดร. ประพนธ์ เนตรรังสี โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

เมืองที่น่าอยู่ (good cities) มีลักษณะอย่างไร จากหลักการและประสบการณ์ของท่านประธานกล่าวโดยสรุป ควรมีลักษณะดังนี้คือ ประการแรก เป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี (Ecological Order) กล่าวคือ มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์น่าอยู่ รมรื่น และสวยงาม ประการที่สอง มีความเป็นชุมชนที่พร้อมในเรื่องทางเศรษฐกิจ (Economic Order) โดยเป็นเมืองที่มีความหลากหลายและมีอิสระในทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจเสรี โดยมีกลไกตลาดเป็นสำคัญ ประการถัดไปเป็นเมืองที่ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม แม้จะมีหลายศาสนาและมีสถาบัน ทั้งทางการเมืองหลากหลาย ประการสุดท้ายเป็นเมืองที่สมบูรณ์ทางโครงสร้างพื้นฐาน (Formal Order) โดยมีอาคารบ้านเรือน สี่แยก ถนนหนทางและทางเดินเท้าที่สมบูรณ์

สำหรับตัวชี้วัดสำหรับเมืองที่น่าอยู่นั้นมีในประเด็นมิติต่างๆ เช่น มิติทางด้านความปลอดภัย ความสะอาด คุณภาพชีวิต ธรรมภิบาลและมิติทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักในเมืองที่น่าอยู่ในแต่ละเมืองย่อมมีจำนวนตัวชี้วัดมากหรือน้อยตามสภาพของแต่ละเมือง

\* การอภิปรายระหว่าง สก. กทม. เมื่อ 6 มี.ค.56 ณ โรงแรม Twin Towers จัดโดย สปร.

บรรดา สก. ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง ในหลักการเมืองที่น่าอยู่ที่ยั่งยืน ดังกล่าวในหลาย ประเด็นโดยยึดหลักการดังกล่าว เป็นแนวในการตั้งข้อสังเกตและการใช้แนวทางดังกล่าวเป็นช่องทาง นำมาปรับใช้กับกรุงเทพฯ บางเรื่องเหมาะสำหรับบางพื้นที่ บางเรื่องยังอยู่ห่างไกลกับการปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ก็ดีในที่ประชุม ได้พิจารณาแนวทางนำหลักเกณฑ์เหล่านั้นมาปรับใช้กับกทม. โดยที่ประชุมได้อภิปราย แนวนโยบายและช่องทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าทำอย่างไรจึงจะพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่ น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยในประเด็นแรกต้องให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงที่กรุงเทพฯ เป็นเมืองเก่าและ ประกอบด้วยประชากรมากกว่า 10 ล้านคน ฉะนั้นการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงวิถีชีวิตปัจจุบันประกอบกับ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละมากกว่า 20 ล้านคน จากข้อมูลดังกล่าว เราไม่สามารถจะทำอะไรได้เต็มที่ ตามใจที่ต้องการ เพราะแต่ละประเด็นมีข้อจำกัดอยู่ในตัว ฉะนั้นการพัฒนาคนต้องลักษณะผสมผสานใน หลายเรื่อง ฉะนั้นทิศทางจึงหลากหลาย โดยพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ในประเด็นถัดไปความร่วมมือของทุกภาคส่วน เป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนให้ กรุงเทพฯเป็นเมืองที่น่าอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือจากรัฐบาล เพราะสำหรับ...กรุงเทพฯเองมี งบประมาณปีละกว่า 50,000 ล้านบาท เท่านั้น หลายเรื่อง...การสนับสนุนจากรัฐบาลไม่ว่าเรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนนหนทาง การระบายน้ำ และการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ ความร่วมมือ จากภาคเอกชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ เพราะธุรกิจเป็นจำนวนมากตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ความร่วมมือกับ ประชาสังคมทุกอาชีพ ซึ่งมีความสำคัญในแต่ละพื้นที่

สก.ทุกท่านได้อภิปรายปัญหาและข้อจำกัดในการขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ใน หลายเรื่องทำได้ หลายเรื่องทำไม่ได้ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการผังเมือง ซึ่งเป็นรากฐานของการ



พัฒนาเมืองในด้านต่างๆไม่จำเป็นการจราจร การกักภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงาม ผังเมืองเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องหลักซึ่งทุกคนต้องร่วมมือจึงจะทำให้บ้านเมืองสวยงามน่าอยู่ เรื่องน้ำ เสียก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่สนใจและกรุงเทพฯเคยเป็นเมืองที่ชาวต่างประเทศเรียกว่า เมืองเวนิส ตะวันออก เมื่อ 50 ปีก่อน น้ำในแม่น้ำสีครามใสสะอาดลงเล่นน้ำได้ แต่ในสภาพปัจจุบันกลายเป็นทาง

ระบายน้ำเสียทุกคูคลอง ทำอย่างไรจึงจะฟื้นคืนมาเหมือนเดิมได้ หลายคนเห็นว่าควรที่จะริเริ่ม ที่ละลำ คลองก่อน โดย...ริเริ่มทำทุกแห่งซึ่งเป็นไปไม่ได้

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ชาวกรุงเทพฯ ปวดหัวคือ ปัญหาจราจร ซึ่งปัญหาผังเมือง ปัญหาคมนาคมวินัย ตลอดจนปริมาณรถมาก แต่มีพื้นที่ถนนน้อย สมาชิก สก ทุกท่านเห็นพร้อมกันว่าสำหรับกรุงเทพฯ ลำพัง จะแก้ไขปัญหาจราจรไม่ได้เพียงลำพังจะต้องได้ความร่วมมือด้วยดีจากกระทรวงคมนาคม สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ

ความเป็นชนบทของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะเขตมีนบุรีและหนองจอก ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่สีเขียว หรือ ชนบทในกรุงเทพฯ ควรจะถูกรักษาไว้ต่อไปไม่ควรพัฒนาให้เป็นเมืองเหมือนพื้นที่อื่นๆ และกรุงเทพฯ ควร มีนโยบายให้ชัดเจน และมียุทธศาสตร์เฉพาะพื้นที่ รวมทั้งควรเพิ่มพื้นที่ในลักษณะสวนสาธารณะ (Parks) ให้มากขึ้นคือ มีหลายๆ แห่ง เพราะปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอ

สก. ในฐานะผู้ออกข้อบัญญัติ ย่อมมีบทบาทสำคัญในการที่จะส่งเสริมเมืองกรุงเทพฯ ไปทิศทางใด โดยเป็นผู้เสนอแนะนโยบาย อนุมัติแผนและอนุมัติงบประมาณ ซึ่งจะทำให้แนวทางหรือการพัฒนา เป็นไปทิศทางใด ซึ่งทุกท่านเห็นว่าต่อไปจะเป็นในแต่ละเรื่องให้เกิดเป็นรูปธรรมไม่ว่าเรื่องผังเมือง เรื่อง จราจร เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องชนบท กทม. รวมทั้งการบริหารอย่างโปร่งใส และการรณรงค์ให้คนกรุงเทพฯ รักความสวยงามและความสะอาด โดยสร้างจิตสำนึก ทั้งประชาชนกรุงเทพฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาค ส่วน จึงจะขับเคลื่อนให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน คือให้ตระหนักว่าความสำเร็จย่อมอยู่ใน มือของทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาล กรุงเทพฯ เอง ข้าราชการ และประชาชนทุกคน

การอภิปรายเรื่อง เมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนเป็นหัวข้อที่สำคัญ โดยเฉพาะบรรดาสก. ที่มีหน้าที่ใน การออกข้อบัญญัติโดยตรง เรื่องใดที่คนอยาก เห็นว่าควรกระทำ และเรื่องใดที่เห็นว่าไม่ควรกระทำ ฝ่าย ออกข้อบัญญัติสามารถดูแลในเรื่องนโยบาย แผน งบประมาณ และติดตามผลงานได้อย่างใกล้ชิดของ กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือของเอกชนและประชาชนก็สามารถที่จะเห็นกรุงเทพฯ ในอนาคตเป็นเมืองที่ น่าอยู่อย่างยั่งยืนรวมทั้งควรเตรียมคนที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย

